

Số: /STNMT-VP

Bình Phước, ngày tháng năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Công văn số 2796/UBND-TH ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương, xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài kiến nghị: Việc xả thải từ xưởng gạch của hộ bà Lê Thị Loan, khu phố 1 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Đối với nội dung trên, ngày 19/8/2021 UBND thành phố Đồng Xoài đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa V tại Công văn số 1573/UBND-KT. Do đó, ngày 26/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Xoài và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại Cơ sở sản xuất gạch Tataza (dùng để lát vỉa hè, không nung) của bà Lê Thị Loan (thực tế kiểm tra chủ cơ sở là bà Đào Thị Loan), kết quả như sau:

Cơ sở sản xuất gạch Tataza đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Xoài cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, số 44A8009210 ngày 08/03/2017. Cơ sở chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất gạch.

Theo trình bày của ông Hoan (chồng bà Loan) thì mỗi ngày Cơ sở sản xuất khoảng 1.000 viên gạch. Tuy nhiên, do thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Cơ sở đã tạm ngưng hoạt động một thời gian. Cơ sở chỉ mới hoạt động trở lại từ ngày 26/8/2021.

Hoạt động của Cơ sở có phát sinh nước thải sản xuất tại công đoạn chà gạch, được thu gom vào 02 bể chứa để tuần hoàn sử dụng cho công đoạn chà nhám gạch. Vị trí hoạt động của cơ sở thấp hơn so với mặt bằng phía sau của Cơ sở, hơn nữa 02 bể chứa nước thải từ công đoạn chà gạch chưa đảm bảo nên khi trời mưa lượng nước mưa lẫn lượng nước từ 02 bể chứa chảy tràn ra vỉa hè QL.14 làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, Cơ sở vẫn để đất, cát, xà bần trôi ra vỉa hè QL.14 mỗi khi trời mưa lớn.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra đã thống nhất yêu cầu Cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

- Có biện pháp tách riêng lượng nước mưa chảy tràn không để lượng nước mưa chảy tràn chảy ngang qua bề mặt của 02 bể chứa nước thải (nước thải phát sinh từ công đoạn chà gạch) dẫn đến nước thải lẫn vào nước mưa chảy tràn ra vỉa hè QL.14.

- Có biện pháp ngăn chặn đất, cát, xà bần không để chảy ra vỉa hè và QL.14.

- Tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất gạch Tataza của Cơ sở.

- Trong thời gian thực hiện các nội dung trên đề nghị Cơ sở tạm dừng hoạt động sản xuất gạch tại khu phố 1, phường Tân Đông, thành phố Đồng Xoài và đề nghị UBND phường Tân Đông giám sát việc chấp hành của Cơ sở.

2. Cử tri thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của một số trại heo đang hoạt động trên địa bàn xã, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Ngày 31/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Riềng và UBND xã Long Tân tiến hành kiểm tra đột xuất tại Trang trại chăn nuôi heo Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước (địa chỉ trang trại tại thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), kết quả như sau:

Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số doanh nghiệp 3801167359, đăng ký lần thứ nhất ngày 28/02/2018, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 19/8/2020 và UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 72.000 con heo thịt tại thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 21/11/2019. Hiện tại, Công ty đã đi vào hoạt động chăn nuôi heo từ khoảng tháng 02/2021 (số lượng heo đang nuôi trong chuồng khoảng 36.000 con heo).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi heo của Công ty. Tuy nhiên, hiện tại cụm mương oxy hóa của hệ thống xử lý nước thải đã bị sự cố nên hệ thống xử lý nước thải không hoạt động. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động đang được lưu giữ tạm thời tại bể điều hòa và hồ chứa nước thải sau xử lý. Công ty chưa lập thủ tục để kiểm tra xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Lượng phân phát sinh trong quá trình hoạt động, sau khi thu gom qua máy ép phân được cho vào bao chứa và phải lưu giữ trong kho chứa theo quy định. Tuy nhiên, Công ty chưa bố trí kho chứa để lưu giữ lượng phân phát sinh trong quá

trình hoạt động. Hiện tại, toàn bộ lượng phân sau khi qua máy ép phân một phần được đưa vào bao chứa, một phần không được đưa vào bao chứa để ngoài trời (*gần với khu vực hệ thống xử lý nước thải*). Do lượng phân đang để ngoài trời (*không được lưu giữ vào kho chứa*) nên khi trời mưa, nước mưa lẫn vào phân chảy vào hệ thống thu gom nước mưa chảy ra môi trường.

Mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động (*chủ yếu tại vị trí các quạt thông gió của chuồng trại, khu vực hệ thống xử lý nước thải và khu vực lưu giữ phân*). Công ty chưa có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi còn phát sinh tại các vị trí này.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước:

- Nhanh chóng khắc phục sự cố cụm mương oxy hóa của hệ thống xử lý nước thải để đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động;

- Bố trí kho chứa để lưu giữ lượng phân phát sinh trong quá trình hoạt động, không được để ngoài trời; thu hồi toàn bộ lượng nước mưa có lẫn phân đang còn tồn đọng trong hệ thống thu gom nước mưa vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý, không được để lượng nước này chảy ra môi trường; tăng cường các biện pháp xử lý để làm giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động;

- Tiến hành lập thủ tục để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thu 02 mẫu nước có lẫn phân đang tồn đọng trong hệ thống thu gom nước mưa tại khu vực hệ thống xử lý nước thải (*việc thu mẫu nước thải có biên bản lấy mẫu kèm theo là một phần không thể tách rời biên bản này. Đồng thời, Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường Bình Phước chịu trách nhiệm pháp lý về việc thu mẫu, phân tích mẫu*) để phân tích, giám định sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

3. Cử tri xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập phản ánh:

a) Tình trạng ô nhiễm môi trường của trại chăn nuôi heo trên địa bàn thôn 4 rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm cho người dân.

Trả lời:

Ngày 07/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập và UBND xã Đắc O tiến hành kiểm tra đột xuất tại Trang trại chăn nuôi heo Công ty TNHH xây dựng cơ khí sản xuất thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Đức (địa chỉ trang trại tại thôn 4, xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), kết quả như sau:

Công ty TNHH xây dựng cơ khí sản xuất thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Đức đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0304143095, đăng ký lần thứ nhất ngày 16/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ bảy, ngày 19/12/2019 và UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng trang trại chăn

nuôi heo Tín Nghĩa Đức - Khu A, quy mô 12.000 con heo thịt tại khoảnh 9, tiểu khu 47, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Mai, thôn 4, xã Đắc Ô, huyện Bù Gia Mập tại Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo Tín Nghĩa Đức - Khu B, quy mô 12.000 con heo thịt tại khoảnh 3, tiểu khu 47, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Mai, thôn 4, xã Đắc Ô, huyện Bù Gia Mập tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 08/11/2018.

Công ty cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án trang trại chăn nuôi heo Tín Nghĩa Đức - Khu B, quy mô 12.000 con heo thịt tại khoảnh 3, tiểu khu 47, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Mai, thôn 4, xã Đắc Ô, huyện Bù Gia Mập tại giấy xác nhận số 19/GXN-STNMT ngày 24/7/2019 và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án trang trại chăn nuôi heo Tín Nghĩa Đức - Khu A, quy mô 12.000 con heo thịt tại khoảnh 9, tiểu khu 47, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Mai, thôn 4, xã Đắc Ô, huyện Bù Gia Mập tại giấy xác nhận số 06/GXN-STNMT ngày 04/2/2021.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi heo của Công ty tại khu A và khu B, quy trình xử lý nước thải cụ thể như sau: Nước thải chăn nuôi và nước thải từ quá trình ép phân → hầm biogas → bể hiếu khí 1 → bể hiếu khí 2 → bể hiếu khí 3 → hồ lắng sinh học → bể keo tụ - tạo bông → bể lắng hóa - lý → bể khử trùng → cột lọc áp lực → hồ chứa nước thải sau xử lý. Qua kiểm tra, Đoàn không phát hiện được hiện tượng nước thải không được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải thải trực tiếp ra môi trường.

Mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động (*chủ yếu tại vị trí các quạt thông gió của chuồng trại, khu vực hệ thống xử lý nước thải và khu vực lưu giữ phân*). Công ty đã sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi và màng lưới chắn (*màng lưới chắn tại các quạt thông gió*) để xử lý mùi hôi phát sinh. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra vẫn còn cảm nhận được mùi hôi tại các vị trí này.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty xây dựng cơ khí sản xuất thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Đức:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động;

- Thường xuyên vận hành, vận hành đúng quy trình các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi và các biện pháp xử lý khác để làm giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thu 01 mẫu nước thải tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tại khu A và 01 mẫu nước thải tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tại khu B (*việc thu mẫu nước thải có biên bản lấy mẫu kèm theo là một phần không thể tách rời biên bản này*). Đồng thời, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Phước chịu trách nhiệm pháp lý về việc thu mẫu, phân tích mẫu) để phân tích, giám định sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

b) Hiện nay việc cấp GCNQSD đất cho người dân rất chậm, nhất là đất tách khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết cấp GCNQSD đất để người dân có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế.

Trả lời:

** Kết quả cấp GCNQSD đất đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 25/6/2021)*

Kết quả cấp GCNQSD đất theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND và Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND:

- Tổng số GCNQSD đất đã cấp: 36.427 giấy;

- Tổng diện tích đã cấp: 58.894,7 ha; (Giao đất: 36.415 giấy, diện tích: 58.831,04 ha; thuê đất: 12 giấy, diện tích: 63,66 ha)

Như vậy, lũy tiến kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần giao về địa phương theo quy hoạch 03 loại rừng như sau:

- Tổng diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần giao về địa phương theo các Quyết định: 162.275 ha (diện tích thực tế sau khi các huyện, thị xã, thành phố rà soát: 159.440,2 ha).

- Tổng diện tích cần cấp GCNQSD đất: 122.647,7 ha.

- Tổng diện tích đã cấp GCNQSD đất: 87.457,69 ha. (Diện tích đã cấp GCNQSD theo Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND: 25.296,0 ha; diện tích đã cấp GCNQSD theo Quyết định số 08: 60.492,95 ha; diện tích đã cấp cho tổ chức: 1.668,74 ha)

Tỷ lệ diện tích đã cấp GCN là **71,31 %** trên tổng diện tích cần cấp GCN.

Riêng huyện Bù Gia Mập, tỷ lệ diện tích đã cấp GCN là **70,33 %** trên tổng diện tích cần cấp GCN. Như vậy, so với tỷ lệ chung của tỉnh thì huyện Bù Gia Mập cơ bản tiến độ cấp GCNQSD đất này vẫn đảm bảo theo yêu cầu chung.

** Về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ:*

Ngay khi có Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 9/02/2017. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan (Tài chính, NN&PTNT, Tư pháp, Thuế...) triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở làm việc với Sở ngành có liên quan (Tài chính, NN&PTNT, Tư pháp, Thuế...) và UBND các huyện, thị xã, thành phố có đất nông nghiệp giao về địa phương quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp để xử lý những vấn đề vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 08. UBND tỉnh đã ban hành nhiều Thông báo kết luận: số 165/TB-UBND ngày 13/7/2017, số 82/TB-UBND ngày 11/4/2018 và số 146/TB-UBND ngày 31/5/2018, số 31/TB-UBND ngày 04/3 năm 2019, số 58/TB-UBND ngày

28/3/2019, số 403/TB-UBND ngày 20/7/2020 về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh tại cuộc họp xem xét giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND.

Để tiếp tục tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/07/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã trực tiếp đi tiếp xúc với địa phương các huyện, thành phố: Đồng Phú, Đồng Xoài, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đăng (địa phương có nhiều đất lâm nghiệp giao về địa phương) để tháo gỡ các khó khăn: tập trung vào giải quyết công tác chuyên môn, đơn đốc xét duyệt hồ sơ, hướng dẫn hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu...

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất theo Quyết định 08.

Thẩm quyền cấp GCNQSD đất đối với diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, do đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đơn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và cấp GCN cho người dân.

4. Cử tri ấp 9, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh phản ánh: Tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trại chăn nuôi heo trên địa bàn ấp 9 rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đề nghị ngành chức năng sớm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm cho người dân.

Trả lời:

Ngày 08/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra đột xuất tại Trang trại chăn nuôi heo Lộc Điền - Công ty TNHH chăn nuôi Vạn Phúc Đạt để kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh của cử tri, kết quả như sau:

Công ty TNHH chăn nuôi Vạn Phúc Đạt đã được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 3801132797, đăng ký lần đầu ngày 05/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 24/01/2019 và UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 10.000 con heo thịt tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 10/4/2017.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải với quy trình như sau: Nước thải và phân → hồ thu → Bể biogas → hồ sinh học tùy nghi 1, 2, 3, 4 (các hồ sinh học đã được chống thấm bằng bạt HDPE).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom và đang được lưu giữ trong hệ thống xử lý nước thải. Tuy

nhiên, hệ thống thu gom nước thải có một đoạn mương thu gom nước thải là mương hở nên khi trời mưa lớn nước mưa có lẫn một phần nước thải chảy vào hệ thống thu gom nước mưa của trang trại và chảy ra mương thoát nước bên cạnh tường rào của trang trại (*gần với khu vực xuất heo*). Đồng thời, tại vị trí hồ sinh học số 3 vẫn còn hiện tượng nước thải từ hồ sinh học rò rỉ ra mương thoát nước bên cạnh tường rào của trang trại. Tại vị trí mương thoát nước bên cạnh tường rào của trang trại (*vị trí nước mưa có lẫn nước thải chảy ra*) Công ty đã đắp bờ ngăn hai đầu mương thoát nước không cho lượng nước này tiếp tục chảy ra suối nhỏ và đặt máy bơm để bơm lượng nước mưa có lẫn nước thải quay lại hệ thống xử lý nước thải để xử lý.

Mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động (*chủ yếu tại khu vực hệ thống xử lý nước thải và vị trí các quạt thông gió của chuồng trại*), được Công ty sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi để giảm thiểu mùi hôi phát sinh. Tuy nhiên, việc xử lý mùi hôi vẫn chưa triệt để, nên mùi hôi còn phát sinh và phát tán ra khu vực xung quanh.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên vận hành, vận hành đúng quy trình các công trình bảo vệ môi trường theo quy định;

- Tiến hành cải tạo lại mương thu gom nước thải tránh tình trạng khi trời mưa lớn nước mưa lẫn nước thải chảy ra môi trường;

- Tiến hành khắc phục triệt để hiện tượng rò rỉ nước thải tại hồ sinh học số 3 không để nước thải rò rỉ ra mương thoát nước bên cạnh tường rào của trang trại; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi và các biện pháp khác để làm giảm thiểu mùi hôi phát sinh ra khu vực xung quanh.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thu 01 mẫu nước tại vị trí đặt máy bơm (*máy bơm để bơm lượng nước mưa có lẫn nước thải quay lại hệ thống xử lý*), 01 mẫu nước tại mương thoát nước bên cạnh tường rào của trang trại (*việc thu mẫu nước thải có biên bản lấy mẫu kèm theo là một phần không thể tách rời biên bản này*). Đồng thời, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Phước chịu trách nhiệm pháp lý về việc thu mẫu, phân tích mẫu) để phân tích, giám định sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

6. Cử tri xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành kiến nghị: Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được ngành chức năng giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

Về nội dung này cử tri phản ánh còn nêu chung chung, cử tri không nêu rõ được đơn vị, tổ chức nào có hành vi gây ô nhiễm môi trường nên Sở Tài nguyên và Môi trường rất khó kiểm tra, xác minh để trả lời cho cử tri được rõ. Đồng thời, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đang diễn biến phức tạp nên Sở Tài nguyên và Môi trường không thể tổ

chức kiểm tra, xác minh thực tế được. Tuy nhiên, hiện nay tại KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đã được lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường nên vấn đề xả nước thải của KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đang được kiểm soát. Qua dữ liệu kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy các thông số được quan trắc vẫn đạt quy chuẩn, kỹ thuật cho phép.

Mặc dù, tại KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đã được lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, để hoạt động của 02 khu công nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh:

- Chỉ đạo Công an tỉnh giao cho các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác nắm bắt địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc có hành vi gây ô nhiễm môi trường và xử lý nghiêm theo quy định.

- Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thứ cấp đang hoạt động trong KCN Minh Hưng III và KCN Minh Hưng - Hàn Quốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đơn vị thứ cấp đang hoạt động trong 02 KCN nói trên có hành vi gây ô nhiễm môi trường và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Trên đây nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu: VT(H).

GIÁM ĐỐC